

Số: 0804 20/SBA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2020

V/v cho phép doanh nghiệp tại khu công nghệ cao  
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi: **Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp.HCM (SHTP)**

Tiếp theo công văn Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (SBA) gửi Ban Quản lý Khu CNC ngày 30/03/2020 về việc công nhận các DN trong khu CNC là doanh nghiệp thiết yếu, Chi hội vẫn chờ nhận được phản hồi từ Ban.

Các DN trong Khu CNC nói chung và các thành viên của SBA nói riêng đều đang chung tay với Khu cũng như Thành phố tuân thủ các quy định của Chỉ thị số 16/TTgCP và đã đưa vào trong cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Ngoài ra các DN cũng đang hoàn thiện phần tự đánh giá mức độ rủi ro trong dịch Covid-19 theo văn bản 1203 Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất trong Khu CNC đều là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là các sản phẩm điện tử, công nghệ đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn cả thế giới kêu gọi giãn cách xã hội, làm việc ở nhà để chung sức chống lại dịch Covid-19. Đó cũng là những công ty có đóng góp quan trọng vào tỷ trọng xuất khẩu của Khu CNC và của Thành phố cũng như cả nước nói chung.

Trong cuộc họp giữa Ban chấp hành Chi hội với lãnh đạo Ban sáng nay, Chi hội xin đề nghị các vấn đề cần được quan tâm và hỗ trợ kịp thời như sau:

1. **Để đảm bảo vừa ổn định sản xuất vừa chung tay chống dịch an toàn:** SBA đề nghị SHTP tạo điều kiện cho các DN trong Khu CNC vẫn liên tục sản xuất bằng cách SHTP phối hợp với Trung tâm y tế Quận 9 đến khảo sát thực tế tại DN để hỗ trợ và tư vấn các kịch bản ứng phó với dịch vì Bản cam kết thực hiện Chỉ thị 16 vẫn không thể đảm bảo sẽ không có ca dương tính nào xảy ra. Vì thế, SBA đề nghị giải pháp thực tế với tình huống này là:
  - a. DN sẽ thông báo ngay cho Ban Quản lý và Trung tâm y tế quận 9 để *phối hợp cách ly cũng như khử trùng trong thời gian nhanh nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất.*
  - b. *DN sẽ phong tỏa và ngưng sản xuất đúng vị trí sản xuất nơi nhân viên có virus corona làm việc* và yêu cầu cách ly tại nơi cư trú hoặc trung tâm cách ly chỉ định đối với những ai có giao tiếp với người này trong 14 ngày.
  - c. Hạn chế sự kỳ thị và không gây hoang man trên mạng xã hội, *việc DN vẫn tiếp tục hoạt động vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất, vừa giúp công nhân viên yên tâm, không sợ hãi và không chia sẻ thông tin thiếu chính xác* dẫn đến việc quản lý khó khăn cho chính quyền địa phương và phía chủ DN.